
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 294  —  273. mál.

Fyrirspurn

til fjármálaráðherra um barnabætur.

Frá Sigurlín Margréti Sigurðardóttur.

1. Hyggur ráðherra á hækkun barnabóta?
2. Er fyrirhugað að afnema tekju- og eignatengingu barnabóta að hluta eða í heild?

Skriflegt svar óskast.


